

# Thu ngân sách còn nhiều khó khăn

Năm 2023, Thái Bình được Bộ Tài chính giao dự toán thu 10.184 tỷ đồng, trong đó tổng thu trừ tiền sử dụng đất 7.684 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 5/2023, tổng thu nội địa chỉ đạt hơn 2.870 tỷ đồng, đạt 28% dự toán; trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất đạt hơn 2.083 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán.



Sản xuất tại Công ty TNHH Liên Hạnh.

Ảnh: KHẮC DUẤN

### Khó chống khó

Ngay từ đầu năm, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đặc biệt là ngành thuế đã chủ động thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước tỉnh, trên cơ sở đó để ra giải pháp thu cho từng lĩnh vực, khu vực,

doanh nghiệp, địa bàn, hộ sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các sở, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

trong thực hiện các thủ tục hành chính thuế; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường quản lý thu thuế xây dựng cơ bản vắng lái, thuế thương mại điện tử, tuyên truyền người nộp thuế thực hiện hóa đơn điện tử khỏi tạo từ máy tính tiền... Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách trong những

tháng đầu năm đạt thấp. Trong 16 chỉ tiêu thu do ngành thuế quản lý hầu hết đều đạt thấp so với dự toán như: thuế bảo vệ môi trường thu được 147 tỷ đồng, đạt 4,45% dự toán; thu cấp quyền khai thác khoáng sản chỉ được hơn 5 tỷ đồng, đạt 13,16% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt gần 787 tỷ đồng, đạt 31,48% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 803 tỷ đồng, đạt 38,2% dự toán; lệ phí trước bạ thu được hơn 154 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán.

Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Số dĩ kết quả thu ngân sách trong những tháng đầu năm thấp là do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine làm cho giá nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, làm giảm số thuế phát sinh ước khoảng 200 tỷ đồng; thị trường bất động sản trầm lắng, việc hạn chế cho vay đầu tư bất động sản, vì vậy một số dự án khi đầu giá không thực hiện thành công, một số dự án đã có kết quả trúng đấu giá nhưng nhà đầu tư không có nguồn nộp ngân sách.

Cùng với đó, chính sách giảm, gia hạn tiền thuế của Chính phủ để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng lớn đến nguồn thu phát sinh tại địa phương. Cụ thể, chính sách giảm 30% tiền thuế đất năm 2022 với số tiền hơn 51 tỷ đồng của 967 hồ sơ, dự kiến sẽ tiếp tục giảm 30% tiền thuế đất của năm 2023 với số tiền dự kiến hơn 51 tỷ đồng; Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đã làm số thuế phát sinh của 4 tháng năm 2023 giảm 781 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, một số khoản thu đến nay đạt thấp là do chưa đến thời hạn nộp gồm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền khu vực biển, thu hồi lợi nhuận sau thuế...

### Quyết liệt các giải pháp

Năm 2023, tỉnh Thái Bình được Bộ Tài chính giao dự toán thu nội địa 10.184 tỷ đồng, trong đó tổng thu trừ tiền sử dụng đất 7.684 tỷ đồng. Để hoàn thành được dự toán trong bối cảnh những tháng cuối năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đặc biệt là ngành thuế cần phải quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư cho biết: Đến hết tháng 5/2023,

tổng thu do Chi cục thực hiện mới chỉ đạt 25% dự toán, trong đó số thu từ thuế, phí và thu khác sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt 37%. Chính vì thế, trong những tháng cuối năm Chi cục sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó chú trọng khai thác các nguồn thu còn dư địa; tập trung vào công tác thu thuế của hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, ngành hàng kinh doanh theo chuỗi, được phẩm, xăng dầu; tuyên truyền thu thuế từ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường công tác thu nợ thuế, thực hiện các biện pháp thu nợ theo đúng quy trình quản lý và cưỡng chế nợ thuế...

Cùng với chi cục thuế các huyện và các chi cục thuế khu vực, toàn ngành thuế tập trung bám sát định hướng, dự báo những yếu tố

ảnh hưởng đến từng chỉ tiêu thu, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp thu hợp pháp bảo đảm thu ngân sách đạt kết quả cao nhất. Tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh vừa qua, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh; trong phân công và tổ chức thực hiện phải rõ ràng, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải phát huy mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tập trung bàn bạc, thảo luận dân chủ; mỗi cán bộ ngành thuế phải chủ động, quyết tâm, nỗ lực, có nhiều đổi mới, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành thuế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến trong công tác thu ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo đúng quy định và ngân sách nhà nước; tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát, đối chiếu hồ sơ kê khai của người nộp thuế; chủ động khai thác những khoản thu còn dư địa chưa thực hiện thu triệt để, chú trọng thu thuế bảo vệ môi trường và thu thuế, phí của các cơ sở sang, chiết nạp gas; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế...

MINH HƯƠNG



Cán bộ Chi cục Thuế huyện Thái Thụy kiểm tra việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Diêm Điền.

# Trao sinh kế “đuôi” cái nghèo

Thời gian qua, MTTQ huyện Hưng Hà tích cực triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, nhiều gia đình nhận được “cần câu” để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.



Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao máy may cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tới thăm gia đình ông Nguyễn Văn Tự, thôn An Tiến, xã Chí Hòa, ông hào hứng chia sẻ với chúng tôi về thành quả của “con lợn sinh kế” do MTTQ huyện Hưng Hà trao tặng: Sau 5 tháng chăm sóc, lợn nái phát triển rất tốt, không mắc dịch bệnh và sinh sản được 13 lợn con. Sau khi trừ các khoản chi phí, mặc dù thu lãi không cao nhưng cũng tạo động lực để gia đình tôi tiếp tục chăm sóc lợn nái. Hiện tại lợn đang trong giai đoạn mang thai và chúng tôi rất hy vọng về đàn lợn con tiếp theo sẽ mang lại giá trị cao hơn.

Ông Tự sống chung với bệnh suy thận mãn suốt 13 năm qua. Do phải chạy thận 3 lần/tuần nên ông không thể làm các công việc nặng nhọc, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Tháng 9/2022, được sự giúp đỡ của Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà, ông được trao 1 con lợn nái để tạo sinh kế. Với ông, việc nuôi

lợn vừa phù hợp với sức khỏe vừa giúp với bớt khó khăn về kinh tế. “Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã cùng cán bộ phụ trách của thôn thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ gia đình trong quá trình nhận, nuôi dưỡng để lợn phát triển, sinh sản tốt và thực hiện đúng theo cam kết với Ủy ban MTTQ huyện. Vì vậy, sau khi lợn đẻ lứa đầu tiên, ông Tự đã trao 1 con lợn cho hộ nghèo khác tại địa phương” - ông Bùi Phú Doanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chí Hòa cho biết. Trong năm 2022, không chỉ ông Tự, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các xã trên địa bàn huyện Hưng Hà đã được trao con giống hỗ trợ sinh kế để phát triển kinh tế. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà trao 1 con bò trị giá trên 13 triệu đồng cho gia đình ông Tạ Văn Tiến, thôn Đa Phú 2, xã Thống

làm việc để tăng hiệu quả, tăng thu nhập. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà chia sẻ: Với phương châm “trao cần câu, không trao con cá”, trong năm 2023, bên cạnh chương trình trao máy may, Ủy ban MTTQ huyện còn phối hợp Huyện đoàn Hưng Hà tổ chức trao 500 con gà giống cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế với số tiền trên 13 triệu đồng trích từ quỹ “Vì người nghèo”. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ phương tiện, con giống, cây giống để các gia đình phát triển kinh tế, mong muốn các gia đình phấn đấu vươn lên. Không chỉ ở Hưng Hà, từ năm 2022 đến nay, MTTQ các cấp trong toàn tỉnh đã hỗ trợ sinh kế cho hơn 2.500 lượt người nghèo với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Cùng với hỗ trợ phương tiện sản xuất, MTTQ cùng các tổ chức thành viên còn giúp về kỹ thuật, kiến thức và tạo việc làm cho người nghèo. Cùng với đó, công tác rà soát, lựa chọn đúng đối tượng, có sự giúp đỡ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng người, qua đó giúp các mô hình sinh kế phát huy hiệu quả. Trao con giống sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là việc làm ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây không chỉ là sự sẻ chia của cộng đồng để người nghèo phát triển kinh tế theo hướng bền vững mà còn góp phần tạo “chia khóa” giảm nghèo bền vững.

NGUYỄN TRIỆU

# Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ môi trường

Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN, nhân dân các địa phương khu vực biên giới biển tham gia. Từ khi biển vô cực của Thái Bình nổi tiếng trên mạng xã hội, du khách thập phương về tham quan, chụp ảnh rất đông, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến môi trường. Nhận thức rõ điều đó, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh cùng Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, đoàn thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh môi trường như thu gom rác thải nhựa, trồng cây xanh chắn sóng, cắm biển tuyên truyền người dân không vứt rác thải, thành lập các tổ, đội tuyên truyền người dân tham gia phân loại rác thải tại nguồn, tuyên truyền ngư dân khai thác thủy hải sản hợp pháp. Đại úy Nguyễn Văn Hải, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Từ đầu năm đến nay, Chi đoàn đã phối hợp tổ chức trồng trên 1.000 cây xanh chắn sóng; tổ chức tuyên truyền về biển, đảo gắn với BVMT cho hơn 100 học sinh; xây dựng mô hình “thủ gom rác thải nhựa” và bán rác thải nhựa gây quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”. Thông qua các hoạt động, chúng tôi mong muốn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các địa phương khu vực biên giới biển nâng cao ý thức BVMT, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, giúp môi trường sống của người dân ngày càng tốt hơn. Tại Tiên Hải, Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Cửa Lân cũng tích cực tham gia các hoạt động BVMT. Từ đầu năm đến nay, Chi đoàn đã tổ chức 6 cuộc ra quân phối hợp với đoàn thanh niên khối trường học, đoàn các xã trên địa bàn biên giới biển với trên 600 ĐVTN tham gia. ĐVTN đã vệ sinh môi trường, thu gom được hơn 10 tấn

rác thải các loại. Thiếu tá Nguyễn Đình Long, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Cửa Lân chia sẻ: ĐVTN rất tích cực, hăng say tham gia hoạt động BVMT. Với những công cụ thô sơ như găng tay, cuốc, xẻng, bao tải, các ĐVTN đã góp phần lan tỏa hành động đẹp về BVMT, làm sạch biển tới đông đảo người dân. Quá trình tổ chức hoạt động đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, tạo sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị với nhân dân. Đại úy Nguyễn Khắc Nam, Trợ lý Thanh niên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Hướng ứng chiến dịch “Hàng làm sạch biển” năm 2023 đã có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN của BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh cùng chung tay tổ chức các hoạt động như thu gom rác thải, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh... Trong chiến dịch này, ĐVTN BĐBP tỉnh và các đơn vị phối hợp kêu gọi

người dân trên địa bàn các xã, thị trấn khu vực biên giới biển nêu cao ý thức trách nhiệm, cùng chung tay BVMT biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, vì sức khỏe cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, ĐVTN BĐBP tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương trồng tại địa bàn đóng quân trên 3.200 cây chắn sóng, chắn cát và cây bóng mát. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Thái Bình, Đoàn Thanh niên xã Thụy Xuân (Thái Thụy) ra quân thực hiện công trình “Hàng cây thanh niên”, trồng mới trên 300 cây thông tại xã Thụy Xuân; phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương và đội sắc xuân tình nguyện huyện Thái Thụy tổ chức 10 buổi ra quân tình nguyện “Vì một môi trường xanh, sạch, đẹp”, thu dọn rác thải trên các tuyến đê biển của tỉnh thu hút 2.659 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, thu gom được hơn 10 tấn rác thải các loại. Ngoài ra, ĐVTN BĐBP tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương tổ chức hoạt động của tuổi trẻ chung tay xây

dựng nông thôn mới như tu sửa, vệ sinh đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng, các điểm sáng, khu vui chơi cho thanh thiếu nhi; các hoạt động chung tay vì sức khỏe cộng đồng, tham gia BVMT, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước. Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy BĐBP tỉnh đánh giá: Những việc làm của tuổi trẻ BĐBP tỉnh không đơn thuần là BVMT mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương ven biển, bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh các hoạt động BVMT biển, BĐBP tỉnh còn tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân, doanh nghiệp chế biến thủy hải sản ký cam kết BVMT; vận động các hộ nuôi trồng thủy hải sản chấp hành việc chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ tài nguyên môi trường; đồng thời, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao tăng cường đoàn kết quân dân khu vực biên giới biển của tỉnh.

TIẾN ĐẠT



Chiến sĩ trẻ tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường.